



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery
เป็นนายตนเอง



Originality
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered
ใส่ใจประชาชน



Humility
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ ผจก. สุตส์ปดาท์</p> <p>มติชน ไทยรัฐ</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. ย้ำให้ผู้ที่ยังไม่ได้แจ้งครอบครองกัญชาริบดีดำเนินการ โดยอย. จะรับพิจารณาเฉพาะผู้แจ้งครอบครองที่แสดงหลักฐานครบถ้วนเท่านั้น และจะติดต่อให้นำเอกสารหลักฐานจริงมาแสดงเพื่อขอรับใบแจ้งการครอบครองในภายหลัง</p> <p>ด้าน นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า ขณะนี้บางส่วนเข้าใจผิดว่าลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตแล้วไม่ต้องมาแจ้งการครอบครอง ยืนยันว่ายังต้องมายื่นเอกสารหลักฐานต่ออย. หรือ สสจ. ภายในวันที่ 21 พ.ค. ส่วนที่ว่าให้ลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตไปก่อนทั้งที่หลักฐานยังไม่ครบแล้ว อย. จะประสานตรวจหลักฐานภายหลังก็เป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อน ทั้งนี้ มีผู้แจ้งครอบครองกัญชาแล้วประมาณ 1.2 หมื่นคน ไม่รวมกับที่แจ้งทางอินเทอร์เน็ต</p>
<p>มติชน ไทยโพสต์</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวถึงการเลื่อนประชุมคกก. พิจารณารับรองตำรับยาหอมพื้นบ้าน วันที่ 16 พ.ค. ว่า สาเหตุเพราะไม่ครบองค์ประชุม เนื่องจากกรรมการบางส่วนติดภารกิจต่างจังหวัดและต่างประเทศ จึงต้องเลื่อนเป็นสัปดาห์หน้า สำหรับการประชุมในวาระนี้ มีตำรับยาหอมพื้นบ้านส่งเข้ามาให้พิจารณาว่าเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมหรือไม่กว่า 50 ตำรับรวมถึงน้ำมันกัญชาสูตร. เตชด้วย ซึ่งหากจัดเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิม อ. เตช ซึ่งเป็นหอมพื้นบ้านจะสามารถส่งจ่ายน้ำมันกัญชาสูตรนี้ให้แก่ผู้ป่วยในบ้านหรือในชุมชนของตนเองได้ แต่หากต้องการจ่ายให้คนไข้ในพื้นที่อื่น ก็อาจจะให้หอมพื้นบ้านใน จ. พิจิตร เป็นเครือข่ายเพื่อเพิ่มการเข้าถึงได้ เพราะที่ผ่านมาได้มีการแจกน้ำมันกัญชาสูตรนี้ทั่วใน จ. พิจิตร ทั้งนี้ การจะเป็นตำรับยาที่มีกัญชาผสมเป็นตำรับที่ 17 ตามกฎหมาย ต้องรอการวิจัยที่ทำร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ หากมีผลที่ชัดเจนก็สามารถเสนอคกก. ควบคุมยาเสพติดพิจารณาประกาศเป็นตำรับที่ 17 ช่วยแพทย์แผนไทยจ่ายได้ครอบคลุมมากขึ้น</p>
<p>คมชัดลึก ข่าวสด เดลินิวส์ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ มติชน ผู้จัดการ รายวัน แนวหน้า</p>	<p>-เสนอข่าว นายอนุชา โสภาศิวิไลซ์ ปลัด จ.บุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการเสวนาแนวทางปลูกกัญชาและการจัดการเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ จัดโดย สสจ.บุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานเกษตร จ.บุรีรัมย์ มีวิทยากรจากกองควบคุมวัตถุเสพติด อย. รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เป้าหมายคือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในบุรีรัมย์ทั้ง 23 อำเภอ ที่มีความพร้อมและสนใจปลูกเพื่อผลิตกัญชาทางการแพทย์</p> <p>สำหรับการลงทะเบียนครอบครองกัญชา จ.บุรีรัมย์มีผู้ยื่นลงทะเบียนแล้วกว่า 5,000 คน ประมาณ 20% เป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ที่ขอจดแจ้งส่วนหนึ่งมาจากต่างจังหวัด และประมาณ 60% เป็นคนบุรีรัมย์</p>
<p>สยามธุรกิจ</p>	<p>อาหารเสริมผิตกม.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า จากการติดตามเฝ้าระวังความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพที่จำหน่ายในท้องตลาด พบผลิตภัณฑ์อาหารที่ถูกยกเลิกทะเบียนไปแล้วชื่อ BOXY INDELAR และผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ขออนุญาตผลิตหรือนำเข้าชื่อ MANG LUK POWER SLIM ขายผ่านร้านค้าตลาดออนไลน์ จึงขอให้ประชาชนอย่าซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมารับประทาน เนื่องจากตรวจพบสารไซบูทรามิน ทั้งนี้ อย. มีการประชุมกับกลุ่มร้านค้าตลาดออนไลน์เพื่อหารือและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนดผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ และแนวทางเผยแพร่โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางเว็บไซต์ให้ถูกต้อง หากยังมีการกระทำความผิดซ้ำซาก ตลาดออนไลน์จะส่งข้อมูลหลักฐานให้ออย. เพื่อส่งบก.ปคบ. จัดการขั้นเด็ดขาดและขยายผลไปยังแหล่งผลิตต่อไป</p>
<p>มติชน</p>	<p>อาหารสำหรับเด็กวัยเรียน</p> <p>-เสนอสู๊ป พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย แนะนำพ่อแม่ ผู้ปกครอง ทำอาหารเข้าให้บุตรหลานในวัย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	เรียนกินก่อนไปโรงเรียน ด้วย 7 เมนูง่าย ๆ ที่ให้สารอาหารครบ 5 หมู่ และย้ำให้กินมือเข้าเป็นนิสัยเพื่อป้องกันการขาดสารอาหารที่จำเป็นสำหรับวัยเรียน ได้แก่ 1.ข้าวสวย พักทองผัดไข่ แดงโม 2.ข้าวสวย ต้มเลือดหมู ใส่หมูสับ ตับหมู ใบตำลึง และส้ม 3.ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ตับไก่ผัดหน่อไม้ฝรั่ง มะละกอสุก 4.แซนดวิชโฮลวีท ออกไก่ ไข่ดาว สลัดผัก กถั่ว 5.ข้าวสวย ผัดคะน้าใส่หมู นม 6.ข้าวผัดทะเล น้ำซุ้ปหัวไชเท้า แอปเปิ้ล และ 7.ข้าวต้มปลาทุบ สับปะรด นม
มติชน	<p>การทดลองวัคซีนเอดส์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศุภชัย อุกฤษนาม ที่ปรึกษาโครงการศึกษาวัคซีนเอดส์ทดลอง กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ผลการทดลองโครงการ RV1144 ระยะที่ 3 เมื่อปี 2552 ทำการศึกษาทดลองโดยฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มผู้ไม่ติดเชื้อเอชไอวีที่ จ.ระยอง และ จ.ชลบุรี 16,000 คน พบว่าวัคซีนปูพื้น (ALVAC) และวัคซีนกระตุ้น (AIDSVAX) ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันผู้ติดเชื้อให้สูงขึ้นได้ และลดการติดเชื้อได้ร้อยละ 31.2 ทำให้โลกต้องคึกความรู้อีกขั้นและมีความหวังที่จะพัฒนาวัคซีนให้ได้</p> <p>ศ.พญ.พรรณิ ปิติสุทธิธรรม หัวหน้าศูนย์วัคซีน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล กล่าวว่า งานวิจัยของไทยนับว่ามีคุณค่าต่อการพัฒนาวัคซีนเอดส์ในระดับโลก หวังว่าผู้เกี่ยวข้องในประเทศจะให้ความสำคัญและสนับสนุนการวิจัยพัฒนา และต่อยอดในทุกด้าน</p>
มติชน แนวหน้า workpointnews.com thaipbs.or.th khaosod.co.th tnnthailand.com siamrath.co.th thairath.co.th mgronline.com posttoday.com	<p>ความคืบหน้าผู้ป่วยถูกสุนัขกัดต้องตัดขา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ ผอ.รพ.สงขลานครินทร์ พร้อมด้วยทีมแพทย์ร่วมกันแถลงข่าวข้อเท็จจริง กรณี น.ส.ภัทรชวีดี นิลอุปถัมภ์ อายุ 23 ปี ชาว อ.เขาพนม จ.กระบี่ ถูกสุนัขกัดขา ต้องส่งตัวไปรักษาที่รพ. 4 แห่ง คือ รพ.เขาพนม จ.กระบี่ ไปรพ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช และรพ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช สุดท้ายรพ.สงขลานครินทร์ และต้องถูกตัดขาทั้ง 2 ข้าง ว่า ผู้ป่วยถูกส่งตัวมาด้วยเรื่องภาวะเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงขาอุดตัน ตรวจพบว่ามีภาวะลิ่มเลือดอุดตันบริเวณหลอดเลือดแดงใหญ่ส่วนล่าง และหลอดเลือดแดงที่เลี้ยงขาทั้งสองข้าง แต่ยังมีเลือดบางส่วนมาเลี้ยงต้นขาได้ มีภาวะกล้ามเนื้อตายจากการขาดเลือดของขาทั้งสองข้างตั้งแต่ปลายเท้าจนถึงระดับน่อง จากการตรวจชิ้นเนื้อที่อุดตันบริเวณเส้นเลือด พบว่าเป็นมะเร็งเนื้อรกชนิดที่มาจากต้นเส้นเลือด ซึ่งพบได้ยากมากและเป็นเฉพาะในผู้หญิง และอาจจะเป็นครั้งแรกของโลกที่พบมะเร็งชนิดนี้ คนไข้เป็นมะเร็งในระยะที่ 4 ซึ่งกระจายไปในเส้นเลือด ปอดขวาและสมอง อยู่ในขั้นรุนแรงมาก เป็นสาเหตุให้แพทย์ต้องตัดขา ไม่เกี่ยวกับการถูกสุนัขกัดแต่อย่างใด ขณะนี้แพทย์ได้ทำการรักษาด้วยเคมีบำบัดและฉายแสงที่สมอง ซึ่งเป็นโชคดีของคนไข้ที่มะเร็งชนิดนี้ตอบสนองต่อการรักษาเป็นอย่างดี ทีมแพทย์ได้ทำความเข้าใจสาเหตุที่ต้องตัดขาแล้ว ซึ่งญาติและผู้ป่วยไม่ได้จิตใจอะไร</p>
มติชน cm108.com	<p>โรคหูดับ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปรีศนี อารีรัตน์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจปฐมภูมิ รพ.เชียงคำ และ รพ.สต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา ลงพื้นที่สอบสวนและควบคุมโรคกรณีได้รับแจ้งมีผู้ป่วยด้วยโรคหูดับในพื้นที่ 2 ราย ต่อมาผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย พบว่าการติดเชื้อครั้งนี้เกิดจากแหม่มหูดับ ได้ประกาศเตือนให้ประชาชนงดกินเนื้อหูดับทุกชนิด ตลอดจนป้องกันการสัมผัสกับเนื้อหมู เลือดหมู โดยการฆ่าและเนื้อหมูต้องสวมใส่ถุงมือหรือเครื่องป้องกัน</p>
มติชน	<p>โรคซิฟิลิส</p> <p>-เสนอประวัติของโรคซิฟิลิส และรายงานการเฝ้าระวังโรคประจำปี พ.ศ.2562 ของสำนักโรคระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค พบจำนวนผู้ป่วยสูงขึ้นอย่างน่าตกใจ เป็นสัญญาณถึงการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย และโรคกามโรคอื่น ๆ รวมถึงเอชไอวี/เอดส์ มีแนวโน้มจะสูงขึ้นเช่นเดียวกัน กลุ่มที่ติดเชื้อมากที่สุดเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาถึงมหาวิทยาลัย อายุ 15-24 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.9 ซึ่งแนวโน้มมีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้น โดยมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอายุ 13 ปี มีอัตราการไม่ใช้ถุงยางอนามัยประมาณร้อยละ 30</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch